

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.94 อ่อนค่าเล็กน้อย ให้กรอบ 36.85-37.05 ตลาดรอปัจจัยใหม่-จับตา Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (8 พ.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.94 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.83 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลังมีแรงซื้อกลับเข้ามา โดยตลาดยังไม่มียปัจจัยใหม่ ต้องรอฟังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ขณะที่มีปัจจัยในประเทศต้องดูกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นและพันธบัตร ซึ่งเมื่อวานต่างชาติซื้อทั้งสองตลาดรวมกันเกือบ 3 พันล้านบาท

"บาทอ่อนค่าตามทิศทางตลาดโลก เมื่อคืนยังไม่มียปัจจัยใหม่ หลังมีแรงเทขายดอลลาร์ทำกำไร นักลงทุนก็กลับมาซื้อทำให้ดอลลาร์ฟื้นตัว" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.85 - 37.05 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 154.77 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 154.54 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0751 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0758 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.779 บาท/ดอลลาร์

-นายกช "เศรษฐา" กำชับกรม.เน้นแรงงาน เป็นหลัก บ่น! 7 เดือนพบปัญหาเยอะสะสมทุกๆ ด้าน หนุน "ขุนคลัง" เตรียมพูดคุย "รพท." เป็นเรื่องที่ควรทำมันใจ นโยบายเดินได้ "อนุทิน" ย้ำรพท. และทุกหน่วยงานย่อมมีความเป็นอิสระในการทำประโยชน์เพื่อชาติ-ปชช. "พิชัย" ขุนคลังเล็งพูดคุย ผู้ว่าการรพท. ผลักดัน 2 นโยบายให้สอดคล้อง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการเงิน-การคลังให้สอดคล้องนโยบายภาครัฐ

-หอค้า 5 ภาคจัดเวทีใหญ่ 12-13 พ.ค.นี้ โชว์แผนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น รับนโยบายส่วนกลางต้นจิตตีพีปี'67 โตเกิน 3% บิ๊กธุรกิจฝากการบ้านถึง'วุฒิไกร' ปลัดพาณิชย์คนใหม่ เร่งปัมส่งออก คุ่มค่าครองชีพ

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดสัปดาห์นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาลดลงจากการเริ่มเข้าสู่ช่วง Low season แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน และการขยายสิทธิการยกเว้นตรวจลงตรา ที่เดินทางไม่เกิน 60 วัน ให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (7 พ.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบวันอังคาร (7 พ.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสัญญาณต่าง ๆ ที่จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

กลางสหรัฐ (เฟด)

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนีแอโพลิสกล่าวเมื่อวันอังคาร (7 พ.ค.) ว่า มีแนวโน้มที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก จนกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่จะแน่ใจว่าอัตราเงินเพื่อปรับตัวลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟด

นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันที่ 14 พ.ค. และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันที่ 15 พ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้